

ผจญภัยกับรังผึ้งกลม

คำแนะนำสำหรับการเลี้ยงผึ้ง

ผึ้งและอิทธิพลที่มีต่อชีวิตเรา

รังผึ้งกลม – วิธีการใหม่ๆ ในการเลี้ยงผึ้ง จากหนังสือของ “ อันเดรอส ไฮดิงเงอร์ ” (**Andreas Heidinger**). การประดิษฐ์คิดค้นรังผึ้งแบบกลมไม่เพียงแต่จะเปิดสู่ทางการเลี้ยงผึ้งแบบใหม่แต่ยังได้รับการสอนให้ง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงผึ้งอีกด้วย.

สำหรับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของเรารวมถึงมุมมองที่เข้าใจของชีวิต และการทำงานมีผลต่อน้ำผึ้งและผึ้งป่า. ใน 75 หน้าของหนังสืออธิบายถึงคนที่เลี้ยงผึ้งในเวลาว่างเป็นงานอดิเรกและช่างเทคนิค กล่าวถึงประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับการถ่ายทอดของเรณูที่สำคัญเหล่านี้ในทางการเกษตรและการป่าไม้.

สิ่งที่นำไปสู่การพัฒนาของรังผึ้งกลมคือ? อะไรคือข้อดีของทัศนคตินี้? ผึ้งมีความสำคัญอย่างไรต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพและอะไรที่พวกเราสามารถเรียนรู้จากความขยันของสัตว์เหล่านี้ได้?

บารบารา โรต (**Barbara Rott**).

สำหรับสั่งได้บนเว็บไซต์นี้

www.bienenkugel.de

อัลดีน เวสต์ฟา (Undine Westphal)

ผจญภัยกับรังผึ้งกลม

คู่มือสำหรับผู้เลี้ยงผึ้ง “ กลม ”

ส่วนใหญ่รูปแบบในทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพิ่มมากขึ้นและไม่ใช้แค่สำหรับผึ้งเท่านั้น พวกเขายังได้ประยุกต์รังผึ้งที่นิยมขึ้นมาในรูปแบบสีเหลี่ยมที่วางซ้อนกันได้หลายชั้น ดีต่อการขนส่ง ทำจากโฟมและใช้งานง่าย แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สำหรับรังผึ้งแบบกลม. รังผึ้งแบบกลมนี้มันมีขนาดใหญ่และหนัก ยากต่อการขนส่ง ทำจากไม้และมีแค่ช่องสำหรับลูกผึ้ง.

อันที่จริงแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากลักษณะเหล่านี้จะดีต่อการเลี้ยงผึ้ง. แต่ โอ้!! มันมหัศจรรย์ ใช้งานได้อย่างโดดเด่น “ นี่คือข้อสรุปจากประสบการณ์ (นิตยสาร) มาเลี้ยงผึ้ง. ของ อัลดีน เวสต์ฟา ในหนังสือเล่มที่ 4 ของเธอเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง. เวสต์ฟา พร้อมแล้วกับการบรรยายของพวกเขาที่ในประเทศและ ต่างประเทศ เช่นเดียวกับตำราของพวกเขาที่เคยทำมาก่อนหน้านี้. ตอนนี้เธอมีความอยากรู้อยากเห็นและมีการร่วมมือกันกับนักเรียนของเธอเลี้ยงผึ้งในโรงเรียน ภายใต้โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพิจารณาและความพยายามในรูปแบบใหม่ของการเลี้ยงผึ้ง.

รังผึ้งกลม — เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโดย **อันเดรอส ไฮดิงเงอร์ (Andreas Heidinger)** เป็นหนึ่งคนเลี้ยงผึ้งที่ยังเป็นที่รู้จักกันน้อย แต่เขายังคงดีใจและในขณะนี้เขาเป็นที่นิยมมาก. การสร้างรังผึ้งกลมนี้เสมือนแบบอาศัยอยู่ตามธรรมชาติของผึ้ง การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่สามารถเข้ากันได้ดีกับ ตัวไล(Varroa) และในขณะที่การรักษานี้สามารถเข้ากันได้ตามแบบนิตยสาร **ลมพิษการเลี้ยงผึ้ง**. มีเพียงสามในหลายเหตุผลที่ เวสต์ฟา ให้ไปยังแนวคิดของ ไฮดิงเงอร์ ว่า

รังผึ้งกลมมีความน่าสนใจกับคำแนะนำที่มีประโยชน์และมีความแม่นยำมากนี้กับการจัดการกับสิ่งที่มีความผิดปกติ. เวสต์ฟา อยู่ที่นี่กับประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องของพวกเขาและใครที่อยากจะเลี้ยงผึ้งก็จะค้นพบตัวเอง แต่เหนือสิ่งอื่นใด พวกเราสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผึ้งได้ด้วยการ ฟัง และตอบสนองต่อสิ่งที่ได้พบเจอ.

Marion Wagner , คนเลี้ยงผึ้งและครูผู้สอนจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับการดูแล , เมืองฮัมบูร์ก .

